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แบบ กรอ.1  

แบบสรุปการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง  
คร้ังท่ี 6/2559  เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2559 

 
ท่ี เร่ืองประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือนกรกฏาคม 2559  และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ  

รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้ 
 1) เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกรกฎาคม 2559 บ่ง ช้ีเศรษฐกิจจังหวัดมี
สัญญาณหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนและหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า 
 2) ด้านอุปสงค์หดตัว  (-14.4%)   
   (๑) การบริโภคภาคเอกชน (CP)  +3.4%  
   (2) การลงทุนภาคเอกชน (IP)  0.4%  
   (3) ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (G)   -40.6% 
 3) อุปทานขยายตัวในอัตราท่ีชะลอตัวลง (+4.8%) 
   (๑) ด้านอุตสาหกรรม (IPI) +6.0% พิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม +6.8%  ทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรม +5.3%  จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรม +6.5% โดยอุตสาหกรรมท่ีมีเงินทุนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
เคมี ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ และผลิตโลหะข้ันพ้ืนฐาน    
    
   (๒) ด้านเกษตรกรรม  (API)  -2.6%  พิจารณาจากปริมาณยางพารา 
-14.6% มันส าปะหลัง -49.7%  สับปะรด -38.9% ด้านปศุสัตว์  สุกร +13.2%  และไก่เนื้อ -
15.2% 
   (๓) ด้านภาคบริการ (SI) +2.1% จ านวนนักท่องเท่ียว +5.4% และ
อัตราการเข้าพักโรงแรม +1.9 
     
 4) ด้านเสถียรภาพ 
   (1) อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป อยู่ท่ีร้อยละ -0.2 
    (๒) การจ้างงาน มีการจ้างงานจ านวน 539,200 คน หดตัวร้อยละ -
0.7 
 5) ด้านรายได้เกษตรกรและราคาผลผลิต 
   (1) รายได้เกษตรกรในจังหวัด ขยายตัวร้อยละ 26.3 

รับทราบตามที่ส านักงานคลังจังหวัดระยอง
น าเสนอ  

ส านักงานคลัง
จังหวัดระยอง 
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ท่ี เร่ืองประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
   (๒) ราคาผลผลิตภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 29.8 
 6) ด้านการเงิน 
   (๑) ปริมาณเงินฝาก จ านวน 158,990.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
7.3 
    (๒) ปริมาณสินเช่ือ จ านวน 155,977.2 ล้านบาท ขยายตัวในอัตรา
ท่ีชะลอตัวลงร้อยละ 4.2 
 7) ด้านการคลัง 
   ดุลเงินงบประมาณในเดือนนี้ เ กินดุลจ านวน 2 ,616.1 ล้านบาท 
สะท้อนบทบาทการคลังของจังหวัดระยองซ่ึงเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 8) การส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออก 
    จังหวัดระยองมีจ านวนโครงการได้รับอนุมั ติเป็นอันดับ 2 
จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.42 ของจ านวนโครงการมีเงินทุน 10,069.0 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 55.36 
 9) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จังหวัดระยอง 
   - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559   ภาพรวม 
งบประมาณ  14,190.563  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 85.90 ล าดับการเบิกจ่ายท่ี 56 
ของประเทศ 
   - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด)   ภาพรวม งบประมาณ  
239.42 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 75.74  ล าดับการเบิกจ่ายท่ี 34 ของประเทศ 
 
 

2 โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
งบประ ม าณด้าน ผั ง
เ มื อ ง พ ลั ง ง า น 
สาธารณูปโภค และการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส่ิง แวดล้อม ใ น พ้ืน ท่ี
จังหวัดชล บุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา เพ่ือรอง รับ
โครงการพัฒนาระเบียง

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC : 
Eastern Economic Corridor Development) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์)  พิจารณาจัดท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งการท างาน
เป็น 4 กลุ่มประกอบด้วย  
 (1) กลุ่มงานภาพรวมพ้ืนท่ี EEC นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือคาดการณ์และก าหนด
อุปสงค์พ้ืนท่ีและระบุท่ีต้ังแต่ละกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 
 (2)  งานโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมรองรับการพัฒนา EEC และน าไปสู่การ

รับทราบตามท่ีส านักงานจังหวัดระยองน าเสนอ    ส า นัก งานจั งห วัด
ระยอง 
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ท่ี เร่ืองประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ค
ตะวันออก (EEC) 

เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 
 (3) กลุ่มงานพัฒนาพ้ืนท่ีอู่ตะเภา ได้แก่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมบ ารุง
อากาศยานและท่าเรือจุกเสม็ด (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ) มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพ 
 (4) กลุ่มงานพัฒนาเมือง (Urbanization) เพ่ือการวางแผนพัฒนาเมือง ระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขยะ ฯลฯ  มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ  
  ในส่วนของจังหวัดระยองได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงการท่ีมคีวามพร้อม 
และสามารถด าเนินการได้ในปี 60 – 61   ในส่วนท่ีเก่ียวข้องไปแล้ว จ านวน 2 แผนงาน 
 1) งานโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมรองรับการพัฒนา EEC และน าไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคได้เสนอโครงการผ่านกระทรงคมนาคม จาก 2 หน่วยงาน 
 (1) ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 1 โครงการ วงเงิน 21.35 ล้านบาท 
 (2) แขวงทางหลวงระยอง จ านวน 9 โครงการ วงเงิน 9 ,230 ล้านบาท 
2) กลุ่มงานพัฒนาเมือง (Urbanization) เสนอผ่านส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 
 (1) ผ่านจังหวัดระยอง และกระทรวงมหาดไทย 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 5 โครงการ วงเงิน 745.68 ล้าน
บาท 
 2. เทศบาลนครระยอง จ านวน 4  วงเงิน 948 ล้านบาท 
 3. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 1 โครงการ วงเงิน 
47.6 ล้านบาท 
 (2) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข 11 โครงการ 772.79 ล้านบาท 
  (3) ผ่าน กปภ. 1,700 ล้านบาท 
 (4) ผ่านกรมชลประทาน 2,247 ล้านบาท  
 (5) ผ่าน East water และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกจ านวนหนึ่ง 

3 แผนการบริหารจัดการ 
และ แผนกา รลง ทุน
ระบบน้ าประปาในพ้ืนท่ี
ร ะ ย อง ข อง  บ ริ ษั ท        
ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิต้ี ส์ 
จ ากัด (มหาชน) หรือ 
UU  

จากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมากรรมการฯได้มีการน าเสนอว่าปัญหาระบบประปาของจังหวัดระยอง 
ซ่ึงด าเนินการโดย UU  ทราบว่ามีงบลงทุนไม่มากนัก ท้ังท่ีมีการจัดเก็บรายได้จ านวนมาก ท าให้ไม่
สามารถเปล่ียนท่อทางท่ีช ารุดหรือเก่าได้ ท าให้น้ าประปาไม่มี คุณภาพ และมีข้อร้องเรียนอยู่
ตลอดเวลา มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ท าหนังสือถึง UU ขอทราบแผนการลงทุนในจังหวัดระยอง นั้น
UU ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ด าเนินการลงทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาท่อส่งจ่ายน้ าประปาท่ีช ารุดอยู่บ่อยคร้ัง 
ท้ังในส่วนขอระบบผลิตประปา และระบบท่อส่งจ่ายน้ าประปา ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา มี
การลงทุนไม่น้อยกว่า 476 ล้านบาท และได้ศึกษาเพ่ิมเติมท่ีจะลงทุนอีกไม่น้อยกว่า 116 ล้าน

รับทราบตามท่ีส านักงานจังหวัดระยองน าเสนอและ
ติดตามผลการด าเนินการ    
 
 
 

ส า นัก งานจั งห วัด
ระยอง 
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ท่ี เร่ืองประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
บาท จ านวน 74 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งแผนให้ กปภ.สาขาระยอง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
  

4 แผ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
พั ฒ น า ก า ลั ง ค น
อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ พ่ื อ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

ส านักงานแรงงานจังหวัดระยองได้จัดส่งแบบสอบถามซ่ึงมีหนังสือน าส่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองลงนาม พร้อมซองจดหมาย ติดอากร แสตมป์ส าหรับตอบกลับ (19 กุมภาพันธ์ 2559) 
ดังนี้     
 -กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตฯ จ านวน 1 ,484 สถานประกอบการ จาก 
2,030 แห่ง 
 -กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ จ านวน 253 สถานประกอบการ
ตอบกลับแบบสอบถามอยู่ท่ี 19.80% ดังนี้ 
 -กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตฯ ตอบกลับจ านวน 315 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 
18.13  
 -กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ตอบกลับจ านวน 29 แห่ง คิด
เป็น        ร้อยละ 11.46 
1) ผลประมวลผลข้อมูลเบ้ืองต้นล าดับสาขาท่ีต้องการ ด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
 (1) ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ปิโตเคมี ไฟฟ้า พนักงานซ่อมบ ารุง 
 (2) ช่างอุตสาหกรรมเคมีโพริเมอร์   
 (3) การจัดการและการตลาด 
2) ผลประมวลผลข้อมูลเบ้ืองต้นล าดับสาขาท่ีต้องการ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
 (1) พนักงานต้อนรับ/บริการ/เสริฟ 
 (2) พนักงานผสมดูแลเคร่ืองด่ืม 
 (3) ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบ ารุง 
ถึงแม้จะมีการตอบแบบสอบถามน้อยแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการแรงงานประเภทช่างมาก
ท่ีสุด เสนอให้เชิญผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น EEC และ 
Super cluster เพ่ือร่างหลักสูตรร่วมกัน     

รับทราบและให้ส านักงานแรงงานจังหวัดระยองเร่ง
ด าเนินการท าการสรุปข้อมูล ฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ 
เพ่ือท่ีจะให้อาชีวะศึกษาจังหวัดระยองใช้ข้อมูลในการ
จัดท าแผนรองรับต่อไป 
 

ส านักงานแรงงาน
จังหวัดระยอง 
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ท่ี เร่ืองประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
5 โคร ง กา รถนน เ ลียบ

ช า ย ฝ่ั ง ท ะ เ ล ภ า ค
ตะวันออก 
 

 ตามท่ีกรมทางหลวงชนบทได้ศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นโครงการถนนเลียบ
ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกไว้แล้วเป็นการเช่ือมต่อจากแกลงไปยังพัทยาเลียบชายฝ่ังทะเล ซ่ึงหาก
มีการก่อสร้างถนนสายนี้จะยกระดับศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดระยอง อีกท้ัง ยัง
เช่ือมต่อโครงการคมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล เช่น มอเตอร์เวย์สายพัทยา – มาบตาพุด  
สนามบินอู่ตะเภาในอนาคต แต่ในปัจจุบันพบว่าบางส่วนต้องมีการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และอาจมีปัญหาเร่ืองมวลชน   ซ่ึงจากการศึกษาเส้นทางท่ีผ่านมาพบว่าบางส่วนได้ด าเนินการไ ว้
อย่างดีแล้ว เพียงปรับให้เข้ารูปแบบอีกเล็กน้อย ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะท่ี 2 ระยะก่อสร้าง
แบ่งเป็น 4 ช่วง งบประมาณ 3,750 ล้านบาท ระยะทางท้ังหมด 90 กิโลเมตร  บางช่วงอยู่ใน
ข้ันตอนศึกษา EIA 
 

รับทราบและให้ฝ่ายเลขาฯติดตามความคืบหน้าเ ร่ือง
แผนโครงการ/งบประมาณ 

หอการค้าจังหวัด
ระยอง/แขวงทาง
หลวงชนบทระยอง 

6 กา ร ขย า ย โ ร ง ง า น
อุตส าหก รรม  แล ะ
ปัญหาด้านผังเมือง 

     ตามท่ีได้มีการน าเสนอข้อมูลการขยายโรงงานอุตสาหกรรม   ซ่ึงติดปัญหาด้านผังเมือง จ านวน 
3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท อินโดรามา  เวนเจอร์ส โพลิเมอร์ส (ระยอง) จ ากัด (มหาชน) บริษัท
ไทคูณ จ ากัด และบริษัท  เอ็นซีอาร์ รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด ท่ีประชุมมอบหมายส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดระยอง นัดท้ัง 3 บริษัทมาเจรจา และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน และ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นภายในเดือนสิงหาคม 2559  จากการประชุมเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 
2559 ท้ัง 3 โรงงานอุตสาหกรรม ขอใช้ ม. 44 แก้ไขข้อก าหนดเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
กรณีนี้ ต้องมีการขอตามวิธีปกติ ได้ส่งเร่ืองไปท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเ พ่ือพิจารณา และ
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนจัดท าผังเมืองรวมบ้านค่าย-มาบข่า ควรน าไปบรรจุไว้ในผังเมืองรวมด้วย  

รับทราบและติดตามผลการด าเนินการ    ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง 

7 กา ร ขับ เ ค ล่ื อน กา ร
พัฒนากา รท่องเ ท่ีย ว
ของจังหวัดระยองใ ห้
เห็ นผล เป็นรูปธรรม 
และเป็นระบบ 

จากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมาประธานหอการค้าจังหวัดระยอง น าเสนอว่าปัจจุบันมีการพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันบางพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบและเส่ือมโทรมจากปัญหา
ต่างๆ เช่น ขยะ การกัดเซาะชายฝ่ัง จึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีหลายฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมมือในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดอย่างจริงจัง ท่ีประชุมได้รับข้อเสนอของประธานหอการค้าจังหวัด
ระยอง และมอบหมายส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยองและต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน ข้ึนมาเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ หรือแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดระยอง
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ   และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือน 
 ผู้แทนท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง แจ้ง ว่าเนื่องจากคณะกรรมการท่ี
จังหวัดได้แต่งต้ังตามค าส่ังดังกล่าว มีการปรับเปล่ียนตัวบุคคล ปรับเปล่ียนต าแหน่ง  และยังไม่
ครอบคลุมถึงหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  ตลอดจนความไม่ครอบคลุมถึงอ านาจหน้าท่ีในการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง จึงมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงานพัฒนาการท่องเท่ียว ตามภารกิจหลักและอ านาจหน้าท่ี
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานดังกล่าว จัดท าร่างคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
ของจังหวัดระยอง และแบ่งเป็นคณะกรรมการกลุ่มย่อยตามภารกิจงานและอ านาจหน้าท่ีความ

รับทราบและมอบหมายหน่วยงานดังนี้ ใ ห้ส านักงาน
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง จัดท าโครงการ
ภาพรวมของจังหวัดระยอง และน าเข้าประชุม กรอ. 
เ พ่ือของ บประม าณ และน า รา ยละ เอียดแหล่ ง
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ให้ภาคเอกชน เช่น โรงแรม เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเท่ียวต่อไป 
 
 

ส านักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
ระยอง 
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ท่ี เร่ืองประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเ พ่ือ
แต่งต้ังคณะกรรมการย่อยในแต่ละด้าน จะน าแจ้งในการประชุม กรอ.  คร้ังต่อไป 
 นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดระยอง แจ้งข้อมูลเก่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งใหม่ในจังหวัดระยอง คือ สะพานรักษ์แสม ต าบลเนินฆ้อ พบว่าเป็นท่ีสนใจในโลกออนไลน์เป็น
อย่างมาก จึงอยากให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวในอนาคต      
 

8 ประชุมช้ีแจงกรณีการ
เกิดไฟฟ้าดับใน พ้ืน ท่ี
นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 5/2559   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รายงานว่าไ ด้เกิด
ไฟฟ้าดับในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ระยะเวลา  12 นาที ท าใ ห้
ผู้ประกอบการเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านบาท และมีความเห็นว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรมีมาตรการในการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 
ซ่ึงความเสียหายดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเสียหายทางเศรษฐกิจแล้ว ยัง เป็นการเสียหาย
ทางด้านส่ิงแวดล้อมด้วย  ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ส านักงานจังหวัดระยองเชิญผู้เก่ียวข้อง มาให้
ข้อมูลการด าเนินการในปัจจุบัน และอนาคตเพ่ือลดความเสียหาย 
 ส านักงานจังหวัดระยองเชิญผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทนบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า (กลุ่มบริษัท โกวล์  กลุ่มบริษัท ปตท.)  
ผู้แทนส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ( คุณปกครอง  ชาญโลหะ) อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือ เมื่อ
วันท่ี 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองเป็นประธานการประชุมฯ   
 การประชุมข้างต้นมีประเด็นส าคัญ และสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้ 
  1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ภาคเอกชน เห็นตรงกันท่ีแต่ละ
โรงงาน ท้ังในพ้ืนท่ีการนิคมฯ และนอกเขตพ้ืนท่ีการนิคมฯ ต้องท าประเมินความเส่ียงภายใน
โรงงาน ตามหลักการ Process Safety Management  (PSM) ซ่ึงจะช่วยให้ทราบความเส่ียงท่ีจะ
เกิดปัญหาด้านการผลิตของตัวเอง โดยทุ โรงงานท่ีอยู่เขตนิคมฯ มาบตาพุด จะต้องด าเนินการให้
เสร็จส้ินภายใน 2 ปี ตามท่ีการนิคมฯ  ออกประกาศบังคับใช้ 
  2) การนิคมฯ แนะน าให้ทุกโรงงานพิจารณาการเลือกรับไฟฟ้าส ารองเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน โดยอาจรับมาจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีมีความพร้อมในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว 

แจ้งผู้เก่ียวข้องต่อไป แต่ในประเด็นรถไฟฟ้าความเร็ว
สูงเป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดมากจึงให้พิจารณาอีกคร้ัง 

ส านักงานจังหวัด
ระยอง 
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ท่ี เร่ืองประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
  3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนงานลงทุนสร้างสถานีไฟฟ้าระยอง 
4 (ระดับ 230 kV/115 V) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 4 
(115/22 kV) ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท้ังนี้ อยู่ในข้ันตอนเจรจาซ้ือขายท่ีดินกับ
ทางการนิคมฯ ซ่ึงท่ีประชุมฯ ขอให้ท้ัง 3 หน่วยงานเร่งรัดการซ้ือขายท่ีดินให้เสร็จเร็วท่ีสุด เ พ่ือท่ี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จะได้เร่ิมโครงการก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2562  
  4) ข้อเสนออ่ืนๆ 
    (1) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและผู้ประกอบการ ไ ด้น าเสนอ
ประเด็นความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมและมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าและน้ าดิบซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการลงทุนของภาคเอกชนท่ีมีอยู่เดิม และตาม 10  
Cluster อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor – EEC) ซ่ึงหากระบบไฟฟ้าและน้ าดิบไม่พร้อม/ไม่มั่นคงแล้วจะ
ท าให้การลงทุนหยุดชะงักได้ 
    (๒) ผู้ประกอบการและภาคเอกชนได้แจ้งประเด็นปัญหาท่ีต้องการให้
ภาครัฐพิจารณาและช่วยเหลือคือเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายส่ิงแวดล้อมแห่งชาติท่ีต้ัง
เงื่อนไขให้ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านอากาศ (Air Model) ส าหรับเขตควบคุมมลพิษใน
พ้ืนท่ีมาบตาพุด  และหลักการ Bubble Concept ซ่ึงท าให้การขยายโรงงานด้านปิโตรเคมีและ
โรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีมาบตาพุดท าได้ล าบาก ท้ังท่ีข้อเท็จจริงจากการตรวจวัดสภาพอากาศจริงในพ้ืนท่ี
มีค่าแตกต่างไปจากแบบจ าลองคณิตศาสตร์มาก (มีช่องว่างท่ีท าให้ต้ังโรงงานและโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน
ได้) ข้อเท็จจริงต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ในมาบตาพุดได้
ติดต้ังและส่งมอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตามท่ีชุมชนต่างๆ ให้กับภาครัฐเพ่ือตรวจวัดอากาศ
ตามความเป็นจริงในแต่ละพ้ืนท่ีและพบว่าคุณภาพอากาศไม่ได้เจือปนมลสารในระดับท่ีค านวณได้
จาก Air Model จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพอากาศและส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไปยังคงรอง รับการ
เจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมได้ในระดับหนึ่ง ภาครัฐจึงควรมีมาตรการในการผ่อนผันระดับ
ของการก าหนดเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือให้อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐสามารถก่อสร้างในเขต
การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้ รวมถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและสาธารณูปการ 
    (๓) ภาคเอกชนเสนอเร่ืองประเด็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงท่ีจะมายังจังหวัด
ระยองได้เสนอให้มาส้ินสุดบริเวณท่ีว่างในอ าเภอบ้านฉางแทนท่ีจะว่ิงมาถึงกลางเมืองระยอง โดย
เสนอให้มีระบบขนส่งทางรางแบบรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานครรองรับเพ่ือขนส่งคนเข้ามาใน
จังหวัดแทน 
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ท่ี เร่ืองประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
   เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง น าเสนอปัญหาระบบประปาของจังหวัดระยอง ซ่ึง

ด าเนินการโดย UU ปัญหาท่ีพบคือ ปัญหาท่อน้ าแตก น้ าไม่มีคุณภาพ ซ่ึงสัมปทานของ UU เหลือ
อีก 14 ปี เพ่ือท่ีจะรองรับ EEC จะท าอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหาตรงนี้  อยากให้เชิญ UU และการ
ประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือสอบถามถึงแผนการด าเนินงานในอนาคต  
 คุณปรัชญา สมะลาภา น าเสนอในเ ร่ืองของข้อก าหนดในสัมปทาน ซ่ึงมีมาตรฐานการ
ให้บริการก าหนดไว้ชัดเจน ให้ตรวจสอบว่า UU สามารถท าได้ตามข้อก าหนดหรือไม่ 

ฝ่ายเลขาฯ ท าหนังสือเชิญ การประปาส่วนภูมิภาค 
และ บริษัท UU เข้าร่วมการประชุม กรอ. ในคร้ัง
ถัดไป 

ส านักงานจังหวัด
ระยอง 

 


